

**ĐỒNG CHÍ NGUYỄN TIẾN THÀNH...**

(Tiếp theo trang 1)

chuyển bảo vệ sản xuất, trong đó áp dụng các biện pháp thủ công, sinh học, bảo vệ môi trường.

Tiếp đó, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đi kiểm tra một số dự án công trình phục vụ công tác phòng, chống lụt bão của huyện Thái Thụy và huyện Đông Hưng. Đến nay, dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã hoàn thành 45% khối lượng thi công kè chắn sóng và kè lát mái. Đối với dự án kè Thiên Kiều thuộc đê cửa sông Trà Lý, đoạn K3+040 đến K4+000 xã Thái Thịnh đến nay đã hoàn thành 75% khối lượng công trình, còn một số hạng mục như chân kè và kè lát mái đang khẩn trương thi công; dự kiến công trình sẽ hoàn thành vào cuối tháng 6/2021. Đối với

dự án kè chống sạt lở bờ sông Sa Lung, xã Đông Xuân (Đông Hưng) có tổng chiều dài 2.400m, hiện dự án đang trong giai đoạn thiết kế thi công.

Qua kiểm tra thực tế, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu nhà thầu, đơn vị thi công tập trung huy động nhân lực, vật tư, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công, bảo đảm thời gian và chất lượng các công trình. Riêng đối với dự án kè chống sạt lở bờ sông Sa Lung, đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương tập trung giải phóng mặt bằng để sớm thực hiện dự án, trong đó huy động nhân lực tổ chức với bề bồng, vật cản, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa bão.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra tiến độ thực hiện dự án phát triển cơ sở hạ tầng ven biển hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu tại thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy).

**THÁO GỠ KHÓ KHĂN TRONG ĐẦU TƯ HẠ TẦNG...**

(Tiếp theo trang 1)

diện tích 1.723,7ha; 24 CCN có nhà đầu tư hạ tầng được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư; 6 CCN chưa có nhà đầu tư hạ tầng, 16 CCN được giao cho trung tâm phát triển CCN huyện, thành phố làm chủ đầu tư. Các CCN đã thu hút được 439 dự án đăng ký đầu tư với tổng số vốn đăng ký 29.112 tỷ đồng; hiện có 281 dự án đi vào sản xuất, sử dụng gần 51.000 lao động. Tỷ lệ lấp đầy đất công nghiệp tại các CCN bình quân đạt hơn 60%.

Cũng theo Sở Công Thương, khó khăn trong thực hiện đầu tư hạ tầng CCN và thu hút dự án đầu tư thứ cấp vào các CCN chủ yếu là do vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng; trách nhiệm và năng lực của một số nhà đầu tư hạ tầng hạn chế; tiến độ đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý chất thải, nước thải tập trung còn chậm...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận làm rõ nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề xuất một số giải pháp tháo gỡ để nhà đầu tư triển khai đầu tư hạ tầng kỹ thuật CCN nhanh hơn và công tác thu hút nhà đầu tư thứ cấp vào hoạt động thuận lợi.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh

nhấn mạnh: Các CCN có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an sinh xã hội khu vực nông thôn; tuy nhiên, việc phát triển các CCN và thu hút dự án đầu tư thứ cấp vào CCN còn hạn chế, chưa phát huy tiềm năng, chưa đáp ứng yêu cầu của tỉnh để ra. Nguyên nhân dẫn đến tồn tại này chủ yếu do năng lực, kinh nghiệm đầu tư, quản lý hạ tầng, thu hút dự án đầu tư thứ cấp của nhà đầu tư hạ tầng còn hạn chế;

công tác quản lý nhà nước đối với các CCN còn bất cập. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí chủ tịch UBND huyện, thành phố tập trung cao độ triển khai thực hiện nhiệm vụ giải phóng mặt bằng bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ để bàn giao mặt bằng sạch cho nhà đầu tư hạ tầng. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp tham mưu UBND tỉnh giải pháp tháo gỡ khó khăn về đất đai. Sở Công Thương chỉ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng nghiên cứu xây dựng đề án

chuyển giao các CCN do trung tâm phát triển CCN huyện, thành phố quản lý cho nhà đầu tư hạ tầng quản lý nhằm bảo đảm phát huy hiệu quả tốt hơn; rà soát và tham mưu cho tỉnh chỉ đạo kiên quyết thu hồi các dự án không triển khai đúng quy định, kém hiệu quả. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện về thủ tục đầu tư vào các CCN bảo đảm đúng quy định pháp luật, thông thoáng, nhanh chóng, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các nhà đầu tư hạ tầng CCN cần

thực hiện đúng tiến độ đã cam kết với UBND tỉnh. Tập trung đầu tư hạ tầng đồng bộ, chú trọng các công trình thiết yếu tạo sức hấp dẫn thu hút dự án thứ cấp vào hoạt động. Nâng cao năng lực, kỹ năng xúc tiến thu hút đầu tư và có trách nhiệm cao hơn nữa trong việc thu hút, lựa chọn những dự án thứ cấp có chất lượng tốt vào hoạt động, tạo giá trị kinh tế cao. Nâng cao tỷ lệ lấp đầy dự án để phát huy hiệu quả sử dụng đất; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt các chính sách, pháp luật của nhà nước.



Cụm công nghiệp An Ninh (Tiền Hải) đang được đầu tư xây dựng hạ tầng.

**Chính thức cho phép dạy học trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp**

(Chinhphu.vn) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vừa chính thức ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên.

Mục đích của dạy học trực tuyến là hỗ trợ hoặc thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên, giúp các cơ sở giáo dục nâng cao chất lượng dạy học và hoàn thành chương trình giáo dục. Hoạt động này cũng nhằm phát triển năng lực sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy học, thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành Giáo dục, đồng thời mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để các em được học ở mọi nơi, mọi lúc.

Bộ GD-ĐT quy định nguyên tắc của dạy học trực tuyến là nội dung phải đáp ứng mức độ hoặc yêu cầu cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông (CTGDPT); bảo đảm các điều kiện tối thiểu về hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến, đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu tổ chức dạy học trực tuyến. Cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên khi thực hiện hoạt động này cần tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về dữ liệu, thông tin cá nhân, sở hữu



Ảnh minh họa

trí tuệ theo các quy định của pháp luật.

**Được dạy trực tuyến hỗ trợ và thay thế trực tiếp để nâng cao chất lượng dạy học**

Hoạt động dạy học trực tuyến, theo quy định trong Thông tư của Bộ GD-ĐT, được thực hiện theo các bài học hoặc chủ đề theo CTGDPT, bảo đảm sự tương tác giữa giáo viên và học sinh trong quá trình dạy học. Hoạt động này có thể hỗ trợ dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục bằng cách thực hiện một phần nội dung bài học hoặc chủ đề theo CTGDPT để hỗ trợ dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề đó. Dạy học trực tuyến cũng có thể thay thế dạy học trực tiếp

tại cơ sở giáo dục bằng cách thực hiện toàn bộ nội dung bài học hoặc chủ đề theo CTGDPT để thay thế dạy học trực tiếp bài học hoặc chủ đề này.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục được quyền quyết định hình thức tổ chức dạy học trực tuyến hỗ trợ dạy học trực tiếp; tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục trong thời gian học sinh không đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.

Tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên thực hiện các hoạt động chính như: Tổ chức giờ học trực tuyến để giảng bài và hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh.

Học sinh học tập trực tuyến thực hiện các hoạt động chính như: Tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác.

**Kiểm tra đánh giá định kỳ bằng hình thức trực tuyến trong điều kiện bất khả kháng**

Thông tư của Bộ GD-ĐT quy định việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trong quá trình dạy học. Các hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong dạy học trực tuyến được thực hiện theo quy định về kiểm tra, đánh giá thường xuyên của Bộ GD-ĐT.

Việc kiểm tra, đánh giá định kỳ kết quả học tập trực tuyến của học sinh được thực hiện trực tiếp tại cơ sở giáo dục theo quy định về kiểm tra, đánh giá định kỳ của Bộ GD-ĐT. Tuy nhiên, trong trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục tại thời điểm kiểm tra, đánh giá định kỳ vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kỳ được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

Bộ GDĐT cho phép người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá định kỳ theo quy định của Bộ GD-ĐT, bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

Để hoạt động dạy học trực tuyến được diễn ra thuận lợi, đúng quy định, Bộ GD-ĐT quy định cụ thể trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Trong đó, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các sở, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan có liên quan triển khai dạy học trực tuyến tại địa phương. UBND cấp tỉnh xây dựng cơ chế, chính sách hỗ trợ về nguồn lực bảo đảm hạ tầng kỹ thuật để tổ chức dạy học trực tuyến; bố trí kinh phí đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng dạy học trực tuyến cho giáo viên, cán bộ quản lý và đảm bảo các điều kiện kỹ thuật tổ chức dạy học trực tuyến.

Thông tư 09 có hiệu lực thi hành từ ngày 16/5/2021.

**TRIỂN KHAI CUỘC THI...**

(Tiếp theo trang 1)

hiệu quả vào việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết số 29/NQ-TW, ngày 4/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, tạo động lực góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Cùng với mục đích trên, cuộc thi còn nhằm tôn vinh những tấm gương cá nhân, tập thể vượt khó dạy tốt, học tốt; tự học để thành tài; các gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập tiêu biểu; tôn vinh các tác phẩm, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập tỉnh Thái Bình.

Tác phẩm dự thi phải được đăng, phát trên Báo Thái Bình (báo in hoặc báo điện tử) và Đài PTTH Thái Bình từ ngày 1/1/2021 đến ngày 15/9/2021. Lễ công bố và trao giải cuộc thi dự kiến sẽ được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 25 năm ngày thành lập Hội Khuyến học Việt Nam (2/10/1996 - 2/10/2021).

**VŨ THƯ**

**386 hộ chăn nuôi lợn và 1 trang trại gà đạt tiêu chuẩn VietGAP**

Nhờ tập trung phát triển chăn nuôi theo hình thức tập trung và khuyến khích các trang trại, gia trại chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học nên đến nay huyện Vũ Thư có 386 hộ chăn nuôi lợn và 1 trang trại gà đạt tiêu chuẩn VietGAP.

Chăn nuôi tập trung theo hình thức trang trại, gia trại an toàn sinh học đang được các hộ chăn nuôi chú trọng. Hàng năm đều có các trang trại mới được thành lập, phát triển mạnh nhất là trang trại lợn, gà. Toàn huyện hiện có 4 tổ hợp tác chăn nuôi, 1 hợp tác xã chăn nuôi, 108 trang trại và trên 3.538 gia trại gia súc, gia cầm. Những địa phương phát triển mạnh chăn nuôi trang trại như: Bách Thuận, Vũ Đoài, Hồng Lý, Tân Phong,...

Thời gian qua, ngành chăn nuôi gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là đối với chăn nuôi nhỏ lẻ ở các hộ dân. Tuy nhiên, đối với các trang trại chăn nuôi tập trung, do thực hiện tốt các biện pháp bảo đảm chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát dịch bệnh tốt nên vẫn mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững.

**TIỀN DUNG**  
(Đài TTTT Vũ Thư)

**Cấp phát 347.983 liều vắc-xin tiêm phòng cho gia súc, gia cầm**

Triển khai kế hoạch tiêm vắc-xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ xuân hè 2021, đến nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã cấp cho các địa phương 347.983 liều vắc-xin các loại gồm: 132.495 liều dịch tả lợn, 62.100 liều tụ cầu, 56.280 liều phó thương hàn, 55.450 liều lở mồm long móng, 8.160 liều tụ huyết trùng trâu, bò và 33.498 liều đại.

Tiêm vắc-xin là biện pháp phòng bệnh chủ động nhằm hạn chế dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, giảm thiểu thiệt hại về kinh tế cho người chăn nuôi. UBND tỉnh vẫn duy trì cơ chế hỗ trợ vắc-xin phòng 4 bệnh đờ đợn, bệnh lở mồm long móng cho đàn lợn nái, dực giống và trâu, bò.

Thực hiện tháng tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc từ ngày 10/3 - 10/4, các địa phương đã sử dụng gần 20.000 lít hóa chất phun khử trùng tại những địa điểm có nguy cơ cao như chợ, bến đò, bến phà, đồng thời cấp phát cho các hộ chăn nuôi tổ chức phun tại trang trại, gia trại và xung quanh khu vực chăn nuôi.

**NGÂN HUỖN**

**Thái Bình tích cực, chủ động phòng, chống dịch Covid-19**  
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 12/4, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận hơn 136,7 triệu người nhiễm và hơn 2,95 triệu người tử vong do Covid-19.

Tính từ 6 giờ 5 phút đến 18 giờ ngày 12/4, Việt Nam ghi nhận thêm 9 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới đây là các ca bệnh nhập cảnh được cách ly ngay. Trong ngày, cả nước có thêm 16 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Hiện 2.445/2.705 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, còn 225 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 36.900 người.



Người dân thực hiện nghiêm quy định đeo khẩu trang khi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy.

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 12/4, tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) 47 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh vẫn đang cách ly, theo dõi sức khỏe, giảm 2 trường hợp so với ngày 11/4. Trong ngày, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vận chuyển 12.800 liều vắc-xin AstraZeneca cùng vật tư tiêm chủng đợt 1 cho tỉnh Thái Bình bàn giao tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Dự kiến số vắc-xin này sẽ được tiêm cho nhóm đối tượng ưu tiên như: người làm trong cơ sở y tế, thành viên ban chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp; lực lượng công an, quân đội và bộ đội biên phòng tham gia phòng, chống dịch...

**HOÀNG LANH**

**SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19**

<b>SỞ Y TẾ:</b> 0969.851.212 0227.3640.786	<b>TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH:</b> 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.895
--	---